

HƯNG HÀ

Vượt khó đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Từ đầu năm đến nay, thời tiết bất thuận cộng thêm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều dự án, công trình trên địa bàn huyện Hưng Hà gặp khó khăn trong quá trình thi công. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày qua, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên công trường xây dựng tuyến đường Thái Bình - Hà Nam (tại km5 + 940) với đường kính Đ.T.453 (tại km7 + 500) có chiều dài 3,5km với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, từng tập công nhân đang khẩn trương thực hiện công việc được giao. Hiện công trình đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 gồm: nền đường, rãnh thoát nước, mặt đường lớp đá dăm, các công trình phụ trợ và đang tập trung thi công giai đoạn 2 gồm: hệ hè, thảm mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng tại một số nút giao, hệ thống an toàn giao thông liên tuyến..., phần đầu hết quý II/2022 sẽ hoàn thành. Ông Nguyễn Đức Vinh, cán

bộ giám sát Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị chủ trì giám sát chặt chẽ các khâu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình. Trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay, chúng tôi tách nhỏ từng nhóm thợ để bảo đảm tiến độ công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối các xã phía Nam huyện Hưng Hà và các khu du lịch tâm linh mang lại diện mạo mới cho huyện.

Dự án tuyến đường vào khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (từ Đ.T.453, Đ.T.454 vào khu lưu niệm) dài 5,85km với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 2/2020. Từ tuyến đường dài rộng từ 3,5 - 5,5m, sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ được mở rộng lên 11m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, buôn bán và kết nối khu du lịch các di tích lịch sử của huyện. Đến nay, dự án đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, dự kiến đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành. Ông Lại Đức Dũng, chỉ huy công trường Công ty TNHH Xây dựng Hồng Minh cho biết: Thời điểm này, trên công trường thi công lúc nào cũng có hàng chục công nhân cùng thiết bị máy móc thi

công liên tục để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian về đích. Mặc dù trong quá trình thi công đơn vị cũng gặp một số khó khăn do yếu tố khách quan như thời tiết rét đậm, rét hại, dịch Covid-19..., dù vậy, bất kể ngày nghỉ hay ngày lễ, những người thợ của Công ty vẫn tập trung làm việc một cách khẩn trương, vượt tiến độ đề ra.

Ông Lê Văn Xứng, tổ trưởng tổ xây dựng thuộc Công ty TNHH Xây dựng Hồng Minh cho biết: Tổ thợ của chúng tôi có 22 người, được phân công rải đều trên công trình, một tổ nhanh công hoàn thiện các hạng mục, một tổ tiến hành thi công vỉa hè. Chúng tôi



Thi công dự án đường vào khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

K2+650; xây dựng khẩn cấp tuyến đường từ đường Đ.T.452 (đường 224 cũ) qua xã Dân Chủ (Hưng Hà) đi xã Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ); cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.61A, ĐH.67A... Những công trình, dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực, trở thành tiền đề để huyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Chúng tôi đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai

nhiều giải pháp khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đặc biệt, khi có vướng mắc, khó khăn, chúng tôi kịp thời kiểm tra ngoài thực địa, tổ chức họp với các ngành liên quan để thống nhất biện pháp và chỉ đạo vào cuộc tháo gỡ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung huy

động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rút ngắn thời gian giúp các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Chúng tôi đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh đồng hành cùng huyện tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công các dự án được kịp thời, đúng tiến độ.

THANH THUY

VŨ THƯ

Nhiều hộ chăn nuôi chưa ý thức bảo vệ môi trường

Các gia trại, trang trại chăn nuôi phát triển đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ chăn nuôi tại huyện Vũ Thư. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi nhưng nguyên nhân chính vẫn là ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của nhiều hộ chăn nuôi hiện nay còn rất hạn chế.

Mỗi tháng gia đình ông Nguyễn Xuân Nhàn, thôn Thượng Điện, xã Tam Quang chăn nuôi, tập kết, kinh doanh 500 - 600 con trâu, bò. Mặc dù số lượng trâu, bò khá lớn nhưng chuồng trại của gia đình ông Nhàn luôn thoáng đãng, sạch sẽ, không có mùi hôi, lại được quy hoạch ở vị trí xa khu dân cư nên không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thôn, xã. Ông Nhàn cho biết: Gia đình tôi cũng hóa toàn bộ nền chuồng, vệ sinh chuồng trại 2 lượt/ngày và phun hóa chất khử trùng chuồng trại hàng ngày. Đối với chất thải của trâu, bò, tôi thu gom, dùng men vi sinh xử lý làm phân hoại mục để cải tạo đất. Tôi luôn chú trọng giữ gìn môi trường sạch sẽ, bởi lẽ khi môi trường sạch sẽ, thông thoáng, trước hết gia

đình tôi được hưởng lợi, sức khỏe, sinh hoạt của các thành viên được bảo đảm; thứ hai là có ý thức giữ gìn môi trường chung, bà con đồng thuận, ủng hộ hộ chăn nuôi mới bền vững.

Cùng chăn nuôi, kinh doanh trâu, bò với quy mô tương tự như gia đình ông Nhàn nhưng 1 trang trại tại thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa lại gây ô nhiễm môi trường khá nặng nề, bốc mùi hôi trong không khí, gây bức xúc cho các hộ dân xung quanh. Ông Nguyễn Văn Lạc, thôn Dũng Thượng chia sẻ: Chủ hộ chăn nuôi không chú trọng xử lý chất thải, chuồng trại tạm bợ, mất vệ sinh, chăn nuôi quy mô lớn nhưng lại không quan tâm xử lý, bảo vệ môi trường. Mùi hôi thổi từ khu nuôi nhốt trâu, bò của gia đình này bốc ra vô cùng ngột ngạt khiến các hộ dân xung quanh và hơn 1.000 công nhân của cơ sở sản xuất gần đó rất bức xúc.

Bách Thuận là "vua" lợn của huyện Vũ Thư với hơn 300 hộ chăn nuôi lợn, trong đó có gần 20 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, từ 200 - 2.000 con lợn/lúa. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, 70% số hộ chăn nuôi tại địa phương đã đầu tư xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, hầu hết các



Nhà sử dụng đệm lót sinh học, trang trại chăn nuôi bò của gia đình anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội (Vũ Thư) luôn bảo đảm vệ sinh môi trường.

QUỲNH LƯU

Chua bao giờ người dân ở làng nghề mây tre đan Thượng Hiền dám nghĩ có thể làm giàu với nghề thủ công truyền thống của địa phương. Nhưng bây giờ, nghề đan mây đã mang lại thu nhập rất cao cho bà con. Nhiều lao động trẻ từng bỏ nghề đi vào nhà máy, xí nghiệp nay lại trở về làng gắn bó với nghề cha truyền con nối hàng trăm năm. Bà Phạm Thị Nhàn, thôn Trung Quý cho biết: Những lao động cao tuổi như chúng tôi vừa tranh thủ làm đồng áng và trông cháu vừa đan lát mỗi tháng cũng có thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người. Còn lao động trẻ làm nhanh nhẹn và chuyên tâm thì thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Với mức thu nhập như hiện nay, bà con làng nghề rất phấn khởi, nhà nào cũng huy động nhân lực để làm nghề.

Cần có cơ chế hỗ trợ nghề mây tre đan phát triển bền vững

Làng nghề mây tre đan Thượng Hiền (Kiến Xương) đang vào thời kỳ phát triển rực rỡ, người dân phấn khởi vì có thu nhập cao, "sống khỏe" từ nghề. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào thực trạng phát triển của làng nghề lại thấy những bất cập cần sớm được tháo gỡ để nghề và làng nghề ở đây phát triển bền vững.



Nghề mây tre đan tạo việc làm, thu nhập cho gần 1.500 gia đình ở xã Thượng Hiền (Kiến Xương).

Toàn bộ sản phẩm của làng nghề mây tre đan Thượng Hiền đều được 3 doanh nghiệp và 8 cơ sở kinh doanh trong xã bao tiêu. Anh Phạm Ngọc Tấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Mây song Dũng Tân ở thôn Tây Phú cho biết: Sản phẩm mây đan thủ công của làng nghề có chất lượng và mỹ thuật rất cao nên đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở một số địa phương khác trong cả nước cũng như hàng của Trung Quốc. Chúng tôi đang cung cấp khoảng 50.000m² sản phẩm/năm cho 30 đời tác là doanh nghiệp, đại lý thương mại, doanh thu đạt 15 tỷ đồng/năm.

Sản phẩm của làng nghề mây tre đan Thượng Hiền làm ra ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Mặc dù toàn xã có gần 1.500 hộ với khoảng 4.000 lao động tham gia nghề đan mây nhưng sản lượng hàng hóa làm ra vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Anh Phạm Văn Đình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Đình Doanh ở thôn Văn Lăng cho biết: Mỗi năm sản lượng hàng hóa doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và bao tiêu cho bà con trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Thị trường chính gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và xuất khẩu đi châu Âu, sức tiêu thụ ngày càng tăng nên chúng

tôi phải liên kết, phát triển thêm hàng trăm cơ sở sản xuất vệ tinh tại các huyện trong tỉnh với hơn 1.000 lao động.

Nghề mây tre đan ở Thượng Hiền phát triển mạnh mẽ trong 5 năm trở lại đây. Mỗi năm làng nghề mang về cho địa phương giá trị trên 80 tỷ đồng, bằng 46% tổng giá trị sản xuất của toàn xã. Ông Phạm Xuân Hợp, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với hiệu quả kinh tế cao như vậy, không chỉ cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn mà các hộ dân tha thiết mở rộng quy mô làng nghề. Tuy nhiên, cái khó hiện nay đó là công tác xử lý môi trường của làng nghề đang gặp khó khăn. Quá trình sơ chế nguyên liệu, bảo quản sản phẩm phải sử dụng hóa chất tẩy rửa, các hộ dân vẫn xả thải tự do trong khu dân cư, chưa có hệ thống thu gom, công trình xử lý dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng nề nếu quy mô sản xuất

lớn hơn. Địa phương đã quy hoạch quỹ đất phát triển làng nghề nhằm đưa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có xả thải ra hoạt động tập trung, thuận lợi cho việc quản lý môi trường nhưng vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì thế, làng nghề vẫn phát triển cầm chừng.

Đầu phát triển mạnh nhưng năng suất lao động của các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình ở làng nghề Thượng Hiền còn thấp bởi các công đoạn sản xuất phần lớn dựa vào lao động thủ công, rất hạn chế trong áp dụng máy móc công nghệ. Anh Phạm Văn Đình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Đình Doanh cho biết thêm: Những tháng đầu năm là dịp tiêu thụ hàng hóa tốt nhất trong năm. Nhưng với điều kiện thời tiết nồm ẩm rất dễ gây nấm mốc nguyên liệu, sản phẩm; trong khi đó, các cơ sở sản xuất không có điều kiện đầu tư kho, máy sấy cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và bảo quản sản phẩm.

Điều làm người dân làng nghề mây tre đan Thượng Hiền trăn trở nhất hiện nay là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất rất bị động và không bền vững. 100% nguyên liệu mây, song của làng nghề đều thu mua của nông dân một số tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc miền Trung khai thác từ rừng và một phần nhập khẩu từ Lào. Anh Phạm Ngọc Tấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Mây song Dũng Tân chia sẻ: Việc bà con đi rừng theo thời vụ cộng với khai thác tự nhiên tận thu cũng đến lúc cạn kiệt, không có vùng nguyên liệu trồng và chăm sóc là những bất cập khiến cho nghề đan của bà con khó đi được đường dài cũng như ít có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất.

KHẮC ĐUẤN